



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'ชูกรมชลฯเสาสหลักเกษตร ดันเพิ่มพื้นที่ชลประทาน49.5ล้านไร่	มติชน (กรอบบ่าย)
2. ธรรมนัสเพิ่มรายได้เกษตรกร 11%	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3. 'ธรรมนัส'เปิดงานประกวดเส้นไหม	ข่าวสด
4. สก๊อปพิเศษ: 122 ปี กรมชลประทาน มุ่งพัฒนา 'น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน'	แนวหน้า
5. รายงาน: 'มะพร้าว น้ำหอม'ราคาพุ่ง! เกษตรกรยิ้ม..ดีที่สุดในรอบ 20 ปี	มติชน
6. นบข.ไฟเขียวป้อนคนละครึ่งช่วยเกษตรกร รัฐใช้งบ 3 หมื่นล้านจ่ายให้ไร่ละ 500...	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
7. ฉก.พญานาคราชยึดผลไม้เถื่อน	ข่าวสด
8. ธ.ก.ส.ช่วยครูเคลียร์ปัญหาหนี้ ให้กู้สูงสุด 5 แสนบ.4% จ่ายคืนภายใน 12 ปี	แนวหน้า
9. คอสมันน์: ข้าวรอบอาณาจักร: ผวาแมลงกินใบมันสำปะหลัง	ไทยรัฐ
10. พณ.ตรึงราคาไก่-ดิ่งห้างจัดโปร 'สุริยะ'เดินหน้ารถไฟฟ้า20บ. คาด'พ.ร.บ.ตัว...	มติชน (กรอบบ่าย)

'ธรรมนัส' ชูกรมชลฯ เสือหลักเกษตร ดันเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 49.5 ล้านไร่

'ธรรมนัส' ชูกรมชลประทานครบ 122 ปี เปรียบเป็นเสาหลักบ้านเมือง ดูแลพื้นที่การเกษตร การใช้อุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรม อธิปไตยกรมชลประทานมุ่งภารกิจ ยุทธศาสตร์ปี'61-80 ดันพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 49.5 ล้านไร่ เพิ่มน้ำต้นทุนเกือบ 1 แสนล้าน ลบ.ม. (อ่านต่อหน้า 13)

กรมชลฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนากกรมชลประทานครบ 122 ปี "น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน" และมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2566 ที่ กรมชลประทาน ว่า 13 มิถุนายนเป็นวันสำคัญของการครบครวักรมชลประทานที่มีบทบาทสำคัญต่อคนไทย ด้วยภาคการเกษตร มีพื้นที่ 134 ล้านไร่ แต่พื้นที่ภาคเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณกว่า 30 ล้านไร่ หรือดูแลอยู่ประมาณ 24% ของพื้นที่ภาค

เกษตรทั้งหมด อีกทั้งกรมชลประทานยังดูแลน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม

"คำว่า น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญ จากที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว เสาหลักของบ้านของเมือง กรมชลประทาน อยู่เคียงข้างชาวไทยตลอดเวลา ในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสถาปนากกรมชลประทาน ผมจำความได้ในยุคที่ผมเกิด ยุคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สังเกตได้ว่า พระองค์ท่านมีอธิปไตยกรมชลประทานเคียงข้างพระองค์ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเสด็จจะทรงงานที่ไหน ที่ผมภาคภูมิใจทุกวันนี้ มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านในฐานะมหาดเล็กรักษาพระองค์ตามเสด็จถวายอารักขาเชื้อพระวงศ์ทุกองค์ สิ่งที่ผมเห็นและยังจำความได้ ตอนสมัยผมเป็นนักเรียนอยู่ที่ จ.นราธิวาส พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปพระตำหนักทักษิณราชินีเวเนซ ก็จะมีนายปราโมทย์ ไม่กล้าดี อติอธิปไตยกรมชลประทานตามเสด็จตลอด นอกจากนั้นจะมีรัฐมนตรีกำกับดูแล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเสด็จพระองค์ท่าน ดังนั้น ยืนยันได้เลยว่ากรมชลประทานถือว่าเป็นกรมที่อยู่เคียงข้างคนไทย เป็นเสาหลักของบ้านของเมือง" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและศูนย์กลางอาหารโลก ดังนั้น เป้าหมายของรัฐบาลต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวไทยให้มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่า ภายในปี 2570 ความคิดความฝันเหล่านี้ ความตั้งใจของรัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ดังนั้น จะขาดกรมชลประทานไม่ได้ ไม่แค่ดูแลพื้นที่เพียง 35 ล้านไร่ แต่เขตนอกพื้นที่ชลประทานด้วย

"การที่จะบริหารบ้านเมืองไปข้างหน้าโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ขาดกรมชลประทานไม่ได้ ยิ่งภาคการเกษตรไม่ต้องพูดถึง การจะสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารกรมชลประทาน ถึงผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งลึกมาก แต่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว ขอชื่นชมการจัดการของผู้บริหารที่น้องข้าราชการทุกระดับและคณะลูกจ้างของกรมชลประทาน ทุกครั้งที่ผมไปตรวจราชการจะได้รับการต้อนรับดูแล ไม่ต้องดูแลเพียงผม แต่พวกเขาทุกคนต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วย" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า นโยบายจัดการน้ำได้สั่งการให้กรมชลประทานทำแผนผังน้ำทุกจังหวัดตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด สุ่มน้ำสายหลัก ต้องศึกษาอย่างเป็นระบบ พอกระทรวงเกษตรฯมีแผนผังน้ำ เปรียบเสมือน

122 ปีกรมชลฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมชลประทานครบ 122 ปี "น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน" ย้ำมีบทบาทสำคัญดูแลพื้นที่ภาคเกษตรในเขตชลประทาน 30 ล้านไร่ ยังดูแลน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรมที่กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน



กระทรวงคมนาคมมีแผนที่ทางหลวง ในการจัดการน้ำถ้ามีแผนจัดการน้ำก็สามารถจัดการระบบน้ำต่างๆ ได้ และแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงฤดูน้ำหลาก แก้ปัญหาอุทกภัย และการกักเก็บน้ำในลำธารต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางใหญ่ รวมถึงแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง โดยการหมุนเวียนน้ำทุกช่วง ปีนี้สังเกตว่า อุณหภูมิทั่วไปโลกสูงขึ้นและมีการสูญเสียน้ำ ดังนั้นระบบการกระจายน้ำกับการส่งน้ำด้วยระบบท่อถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในกรอบระยะเวลา 7 ปีที่แสดงวิสัยทัศน์ เราต้องขยายพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่เขตทางการเกษตรไม่ต่ำกว่า 40 ล้านไร่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนและคณะลงพื้นที่บ่อยทุกภาค สั่งการให้กรมชลประทานให้ข้อมูลเกษตรกรให้ตื่นตัวกับเหตุการณ์ทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้น เพราะปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปีก่อน สิ่งสำคัญได้ลงพื้นที่ในแหล่งกักเก็บน้ำจะพูดถึงกรณีน้ำท่วมปี 2554 ว่าเกิดจากอะไร เป็นกรณีศึกษาและป้องกันอย่างไร

“ส่วนตัวผมไม่ได้กังวลและต้องมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ ในส่วนพื้นที่ที่มีความแล้งจัดมาก ถ้าหากดินไม่ได้มาตรฐานพอฝนตกลงมาก็มีปัญหารองรับตรงนี้ต้องตรวจสอบและหาวิธีแก้ปัญหา รวมถึงปัญหาพายุเข้า 2 ลูกที่กำลังมา ก็มีการเตรียมแผนรองรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะพายุมากก็ลูกก็รับมือไหว และตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีการกักเก็บน้ำไว้เอาแล้ว ปริมาณน้ำที่กักเก็บไม่มีตกหล่นและต้องบริหารการกักเก็บน้ำควบคู่กับการปล่อยน้ำสำหรับเกษตรกรให้ดี และมั่นใจว่าพายุ 2 ลูกเขาอยู่ ไม่ท่วมแน่นอน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว และว่า พื้นที่กักเก็บน้ำนั้นต้องศึกษาในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงศึกษาวิจัยไว้ เกือบ 5 พันกว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ และผู้ที่มีความรู้ ตลอดทั้งวิศวกรขับเคลื่อนอยู่ตลอด ถ้าหากสร้าง เร่งทำให้เสร็จและต้องไปศึกษาโครงการของพระองค์ท่านเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง ถ้าศึกษาควบกับแผนผังน้ำจะเสริมกัน และในส่วนแผนที่

น้ำกรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและรัฐมนตรีได้เน้นโครงการแผนที่น้ำไปในหลายจังหวัดแล้ว และโครงการแผนที่น้ำต้องเสร็จสิ้นในกรอบระยะ 6 เดือน เพราะต้องขยับไปปี 2568 ให้ทันงบประมาณปี 2568 และในส่วนงบของการบรรจุใช้จ่ายของกรมชลประทานค่อนข้างมีจำกัด ต้องบริหารจัดการให้ได้

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า กรมชลประทานทุ่มเททำงานเพื่อสานต่องานอย่างไม่หยุดนิ่ง จบจน 122 ปีในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ กรมมุ่งมั่นเดินหน้างานตามภารกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (2561-2580) มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 49.5 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนประมาณ 93,655 ล้านลูกบาศก์เมตร เน้นเพิ่มรายได้ภาคเกษตรเป็น 3 เท่า ใน 4 ปี สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ตามนโยบายรัฐบาล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร โดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ

ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัสได้กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566 ผ่านกิจกรรมหลักในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะเกษตรกรและเตรียมความพร้อมยกระดับผลผลิต ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,741

ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 39,470 บาท/ราย เป็น 43,842 บาท/ราย หรือเพิ่ม 11.08%

“เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรในการยกระดับรายได้เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี จึงกำหนดพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ 12 จังหวัด แบ่งเป็นภาคละ 2 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 101,303 ไร่ เกษตรกร 16,486 ราย โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวางแผนและกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพและการตลาด โดยกระทรวงเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-30 เมษายน 2567 จำนวน 222 พื้นที่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 9,706 ราย ภายใต้กิจกรรม 7 ด้านคือ พัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยถ่ายทอดและอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งภายใต้โครงการบ้านมั่นคง 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ น่าน และเชียงราย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ต่อยอดสหกรณ์การเกษตรโสภณในพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู และป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม ที่ปลูกยางพาราและข้าว ให้จัดทำเป็นโฉนดโฉนดโมเดล ในการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่เกษตรกร

ธรรมนัสเพิ่มรายได้เกษตรกร 11%

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2567 ว่า เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมหลักในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด พัฒนาอาชีพ และเตรียมความพร้อมยกระดับผลผลิต ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,741 ราย มีรายได้ 43,842 บาท/ราย คิดเป็น 11.08% จากเดิม 39,470 บาท/ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในการยกระดับรายได้เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี จึงได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ 12 จังหวัด แบ่งเป็นภาคละ 2 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 101,303 ไร่ เกษตรกร 16,486 ราย โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีการวางแผนและกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12253

Col.Inch: 14.95

Ad Value: 16,445

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 49,335

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส'เปิดงานประกวดเส้นไหม

'ธรรมนัส'เปิดงานประกวดเส้นไหม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตราครุฑพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2567 โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า งานประกวดเส้นไหมฯ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชนและหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพ สามารถรักษาวิธีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมไทยให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง และเป็นการนำเสนอผลงานด้านภูมิปัญญาการผลิตไหมไทยให้ได้รับการเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับงานในวันนี้ ทางกรมหม่อนไหมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตราครุฑพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2567 จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผ้าไหมไทย ให้ภูมิปัญญาคงอยู่สืบสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตลอดไป

122 ปี กรมชลประทาน มุ่งพัฒนา 'น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน'



ครบรอบ 122 ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่ปีที่ 123 พัฒนางานด้านชลประทานอย่างไม่หยุดนิ่ง มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ เพิ่มคุณค่าการบริการ ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมชลประทาน 122 ปี กรมชลประทาน “น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมงาน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมชลประทาน 122 ปี กรมชลประทาน “น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน” ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยต่อไป

“สิ่งที่จำเป็นที่กรมชลประทานต้องทำคือ จะต้องทำแผนที่ผืนน้ำในทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ สุ่มน้ำสายหลัก ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และหากเรามีแผนที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านไปได้ นอกจากนี้ การกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมามีจะสังเกตได้ว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะต้องมีการกระจายน้ำที่เป็นระบบปิดหรือระบบท่อ เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ อีกทั้งยังต้องขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ภาคการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน ที่คาดว่าจะ

จะมีฝนตกหนัก และมากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำ และศึกษาเส้นทางน้ำทั้งหมด รวมถึงได้ลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป” รว.เกษตรฯ กล่าว

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ทุ่มเททำงานเพื่อสานต่องานด้านชลประทานอย่างไม่หยุดนิ่ง จวบจน 122 ปี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นี้ กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้านำ ตามภารกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 49.5 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 93,655 ล้านลูกบาศก์เมตร มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่า ใน 4 ปี สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยหลักการ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ตามนโยบายรัฐบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15750

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 94.50 Ad Value: 118,125

PRValue (x3): 354,375

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: 122 ปี กรมชลประทาน มุ่งพัฒนา 'น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน'



การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร โดยมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ภายใต้แนวทางการบริหารงาน “RID TEAM PLUS” ซึ่งได้ต่อยอดจากแนวทาง RID TEAM ตาม 3 หลักคิด คือ เชื่อถือได้ หลากหลาย นวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยกกระดานการทำงานสู่ระดับสากล เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการทำงานกับเครือข่ายอย่างแน่นแฟ้น มุ่งให้เกิดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงานไว้ 3 ประเด็น 15 กลยุทธ์ ได้แก่

ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ (RID Intelligent Organization)

จัดการและบูรณาการระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Big Data) พัฒนาระบบการทำงานสู่ระบบ Digital Platform พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ จัดการความรู้ (KM) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบชลประทานด้วยเทคโนโลยี (IoT)

ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริและเขตพัฒนาพิเศษ เร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบและแนวทางการรับมือภัยพิบัติทางน้ำ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ

ประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ (Value to service) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน พัฒนาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy Model ตามนโยบายรัฐบาล

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16897

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 112.96 Ad Value: 135,552

PRValue (x3): 406,656

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'มะพร้าวน้ำหอม' ราคาพุ่ง! เกษตรกรยิ้ม..ดีที่สุดในรอบ 20 ปี



'มะพร้าวน้ำหอม' ราคาพุ่ง! เกษตรกรยิ้ม..ดีที่สุดในรอบ 20 ปี



ส มุทรสงคราม นอกจากจะมีส้มโอและลิ้นจี่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจมีชื่อเสียงแล้ว ปัจจุบันชาวสวนยังหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ประมาณ 11,926 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่ อ.บางคนที 6,316 ไร่ อ.เมืองสมุทรสงคราม 3,146 ไร่ และ อ.อัมพวา 2,464 ไร่ และเนื่องจากในช่วงนี้นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดร่มหุบที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมแวะเวียนมาลิ้มรสชาติความแปลกตา ทำให้มะพร้าวน้ำหอมเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาพุ่งในรอบหลาย 10 ปี

น.ส.เปรมจิตร ทรัพย์สำราญ อายุ 52 ปี เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมกว่า 1 พันต้น บนพื้นที่ 30 ไร่ ใน ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16897

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 112.96 Ad Value: 135,552

PRValue (x3): 406,656

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'มะพร้าว น้ำหอม' ราคาพุ่ง! เกษตรกรยิ้ม..ดีที่สุดในรอบ 20 ปี

กล่าวว่า การปลูกมะพร้าว น้ำหอม นั้นไม่ยาก เพียงแค่กรอกร่องสวนเหมือนกับมะพร้าวแกง ส่วนต้นพันธุ์จะซื้อหรือเพาะเองก็ได้ ประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถปลูกได้แล้ว แรกๆ ต้องหมั่นรดน้ำทุกวัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เมื่อต้นโตได้ 2-3 ปี มะพร้าว น้ำหอม ก็จะเริ่มให้ผลผลิต ที่ต้องใส่ใจก็คือช่วงที่ต้นมะพร้าว ยังเล็ก ต้องหมั่นรดน้ำทุกวัน ยกเว้นวันที่ฝนตก และที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ ด่างแรด และแมลงค้ำหนาม ถือเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของมะพร้าวที่ต้องกำจัดให้สิ้นซาก เพราะหากปล่อยไว้จะสร้างความเสียหายให้กับต้นมะพร้าวถึงกับยืนต้นตายได้

ส่วนการตัดมะพร้าว น้ำหอมจำหน่ายนั้น ใช้ระยะห่างกันแต่ละครั้งเพียงแค่ 20-25 วัน พ่อค้าคนกลางหรือผู้ซื้อจะนำแรงงานเข้ามาตัดและดำเนินการเองทุกขั้นตอนถึงในสวน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดพ่อค้าคนกลางจ่ายเอง ขณะที่ชาวสวนมีเพียงดูแลเรื่องการเพาะปลูก การทำความสะอาดร่องสวน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น และดูการนับจำนวนมะพร้าวที่ฝ่ายผู้ซื้อตัดออกมากับรับเงินตามราคาที่ตกลงกัน นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันชาวสวนหันมาปลูกมะพร้าว น้ำหอมกันมากขึ้น

"ช่วงนี้มะพร้าว น้ำหอมราคาสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่มะพร้าว ให้ผลผลิตน้อยที่สุดในรอบปี หรือที่ชาวสวนเรียกว่า 'มะพร้าวขาดคอ' แต่ทุกปีราคาก็ยังไม่สูงขนาดนี้ ตั้งแต่ปลูกมะพร้าว น้ำหอมมากกว่า 20 ปี ก็เพิ่งมีปีนี้ที่ขายได้ราคาถูกลงกว่า 40 บาท (42-44 บาท) แต่ก็มีมะพร้าว ให้ตัดเพียงแค่ 200-300 ลูกเท่านั้น ขณะที่ปกติผลผลิตจะมากกว่านี้เป็นพันลูก แต่ราคาก็จะอยู่ที่ถูกลง 5-20 บาท" เปรมจิตร กล่าว

ด้าน นายวรพจน์ เขียวอุดม อายุ 47 ปี อาชีพเพาะพันธุ์มะพร้าว



หวาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งโรงงานที่นำไปแปรรูป และนักท่องเที่ยวที่บริโภคสด แต่ปัญหาขณะนี้คือหาซื้อลูกมะพร้าว น้ำหอมที่จะนำมาทำพันธุ์ยากมาก เพราะราคามะพร้าว น้ำหอมที่สูงอย่างนี้ ชาวสวนส่วนใหญ่จะตัดลูกอ่อนขายเนื่องจากได้ราคาและได้เงินเร็ว จึงไม่มีใครเก็บไว้เป็นลูกแก่เพื่อเพาะพันธุ์ ราคาต้นพันธุ์ช่วงนี้จึงสูงตามไปด้วย

ขณะที่ น.ส.แพรวนภา อรุณมณี อายุ 39 ปี แม่ค้ามะพร้าว น้ำหอมในตลาดร่มหุบ กล่าวว่า ตั้งแต่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มะพร้าว น้ำหอมขายดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบมะพร้าว น้ำหอมมาก เขาบอกว่ามีรสชาติหวานหอมอร่อยเป็นที่ต้องการของชาวจีน หากมาประเทศไทยพลาดไม่ได้ที่ต้องมากินมะพร้าว ที่ จ.สมุทรสงคราม

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว น้ำหอม ให้มีความหวานหอมอร่อย เนื่องจากสภาพดิน



ประสิทธิ์ สิงห์ชา



เปรมจิตร ทรัพย์สำราญ

น้ำหอมชาย ชาว ต.บางคนที อ.บางคนที กล่าวว่า ใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านเพาะพันธุ์มะพร้าว น้ำหอมชาย ใช้เวลา 4-5 เดือน ก็ขายต้นพันธุ์ได้ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ต้นละ 50-60 บาท ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ "กันจิบ" เพราะให้ลูกตก ผลใหญ่ น้ำหอม



ค

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16897

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 112.96

Ad Value: 135,552

PRValue (x3): 406,656

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'มะพร้าวหน้าหอม'ราคาพุ่ง! เกษตรกรยิ้ม..ดีที่สุดในรอบ 20 ปี

เป็นดินเหนียว ชูดินมีความเหมาะสม มีน้ำ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำจืด
น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่ผ่านมาสำนักรงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP คือ

- 1.น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจาก
แหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต
- 2.พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต
- 3.วัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บ
มิดชิดและใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
- 4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
- 5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า
- 6.การพักผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
- 7.สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะ

และ 8.การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มี
การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการใช้สารเคมี
ข้อมูลผู้รับซื้อและปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์
ต่อการตามสอบ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
เกษตรกรทำสวนในระบบชีวภาพ งดการใช้สาร
เคมีกำจัดวัชพืช ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพและมี
ความปลอดภัยให้ผู้บริโภค อันจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ขจร โพรธีนิ่มไทย

นบช.ไฟเขียวปุ๋ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกร รัฐใช้งบ 3 หมื่นล้านจ่ายให้ไร่ละ 500 บาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อปุ๋ยครึ่งหนึ่ง และเกษตรกรออกเองอีกครึ่งหนึ่ง รวมวงเงินที่จะใช้ดำเนินการทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยมีปุ๋ยรวม 14 สูตร คาดจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้โครงการเริ่มได้ทันฤดูกาลผลิตปี 2567/68

สำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยรัฐสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 67/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 0.20 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 120 ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ในนาข้าวในสูตรและอัตราที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี

“โครงการนี้จะช่วยให้รัฐประหยัดบ ไม่ต้องแจกให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทเหมือนที่ผ่านมา ที่จ่ายสูงถึงกว่า 50,000 ล้านบาท”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไปและเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 15,000 ตัน ที่ จ.สุรินทร์ แล้ว โดยมี 7 รายผ่าน จากที่ยื่นของ 8 ราย รายที่ไม่ผ่าน คือ บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน).

กก.พญานาคราชยึดผลไม้เถื่อน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พ.อ.วรวิทย์ สัตตบุศย์ ผบ.กก.พญานาคราช นำกำลังเจ้าหน้าที่ คำนตรวจพืชสะเดา คำนตรวจพืชปลาคังเบซาร์ คำนตรวจพืชทำอากาศยานภาคใหญ่ คำนตรวจพืชบ้านประกอบ คำนตรวจพืชท่าเรือสงขลา และคำนตรวจกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คำนตรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบรถบรรทุกตู้แช่ เย็นที่สงสัยว่าอาจบรรทุกสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฎหมายกักพืช ณ บริเวณ หน้าโรงแรมวีดี ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พ.อ.วรวิทย์เผยว่า จากการบูรณาการของหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าตรวจสอบรถบรรทุกตู้แช่เย็นต้องสงสัยดังกล่าว โดยพบสินค้า ประเภทผลไม้ที่มีการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหลายชนิด ประกอบด้วย 1.ส้ม น้ำหนัก 4,464 กิโลกรัม มูลค่า 580,320 บาท 2.เมล่อน น้ำหนัก 115 กิโลกรัม มูลค่า 23,000 บาท 3.อโวคาโด น้ำหนัก 4,220 กิโลกรัม มูลค่า 1,730,200 บาท และ 4.ทับทิม น้ำหนัก 873 กิโลกรัม มูลค่า 174,600 บาท น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 9,672 กิโลกรัม มูลค่า รวมประมาณ 2,508,120 บาท โดยเจ้าหน้าที่คำนตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ คำนตรวจอายัดสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาต่อการลักลอบ ซึ่งมีการกระทำความ ผิดตาม พ.ร.บ. กักพืช มาตรา 8(2) มาตรา 10 โทษตามมาตรา 21 รายละเอียดดังนี้ มาตรา 8 บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี มีโทษ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวส่งมอบและคำนตรวจการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สถานีคำนตรวจภูธรอำเภอสะเดา เพื่อกำหนดคดีตามกฎหมายต่อไป

ธ.ก.ส.ช่วยครูเคลียร์ปัญหาหนี้ให้สูงสุด 5 แสนลบ.4%จ่ายคืนภายใน12ปี

นายทศพล เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาฯและหน่วยงานรัฐ 13 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วย

การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เป็นภาระหนักเกินไป

โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว 10,722 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการและสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอันนำไปสู่การบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถยืนได้อย่างเข้มแข็งและหลุดพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวัตถุประสงค์ชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อน และเมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน แจกความประสงค์ขอสินเชื่อต่อเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการติดต่อครูและบุคลากรฯ มาทำสัญญา ณ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ต่อไป

ชาวรอบอาณาจักร

● ผวาแมลงกินไขมันสำปะหลัง

ปราจีนบุรี-วันที่ 14 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ที่ไร่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี ผงแมลงปีกแข็งลักษณะตัวสีเขียว นับพันตัวเข้ากัดกินไขมันสำปะหลังสร้างความเสียหายหนักลงพื้นที่ที่เขตนายใหญ่สุชัยสาของเกษตรกรในพื้นที่เล่าว่า ได้ปลูกมันสำปะหลังจำนวน ๒ ไร่ พบแมลงกินไขมันหมดไม่ทราบว่าเป็นแมลงชนิดใดจึงวอนผ่านสื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเกษตรจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วนก่อนยืนต้นตาย.

พณ.ตรึงราคาไก่-ดึงห้างจัดโปร
'สุริยะ' เดินหน้ารถไฟไฟฟ้า20บ.
คาด'พ.ร.บ.ตัวร่วม'มีผลปี'68
'สุริยะ'ลุยร่าง พ.ร.บ.ตัวร่วม คาดมีผลบังคับใช้'68
รถไฟไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
ม.หอการค้าไทย ชี้คดีใหญ่การเมืองจุดความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคต่ำสุดรอบ 7 เดือน (อ่านต่อหน้า 7)

รถไฟไฟฟ้า20บ.

นายกฯเร่งหามาตรการกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ กรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยสวนทางกับที่รัฐบาลตั้งเป้า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) วัหรือไม่ว่า ได้พูดไปหลายวงแล้ว ไม่อยาก จะพูดอีก เดี่ยวจะเกิดความขัดแย้งกันอีก อย่าง ที่บอกถ้าเรื่องนี้มีความเห็นต่างกันและเราก็ ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็เชื่อว่า กนง. เองก็มีข้อมูลที่ทำหน้าที่ถูกต้อง และส่งผล ให้ออกมาเป็นลักษณะนั้น หากเห็นว่าควรจะเป็น อีกอย่างก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนด้วยวิธีอื่น

เมื่อถามว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะมา เสริมด้านเศรษฐกิจที่จะทำให้จีดีพีโตยังสามารถ ชับเคลื่อนได้หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ยังขับเคลื่อนได้โดยการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ สิ่งเหล่านี้คิดว่าสามารถทำได้ โดยกำหนด กรอบเงินเพื่อใหม่ อาจจะสามารถทำให้ความ ยืดหยุ่นการลดดอกเบี้ยเป็นได้มากขึ้น ผู้สื่อข่าว ถามว่า กนง.เห็นด้วยกับการขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ตจะสนับสนุนในเรื่องนี้ได้ นาย กกล่าวว่า อีกนาน อีก 2 ไตรมาสถึงจะออกมา

รอเคาะใช้กส.แจกหมื่น

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการเติม เงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ในการใช้เงิน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) รัฐบาลได้สอบถามไปยัง คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วหรือยังว่า ทุกอย่าง มีขั้นตอนที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่ายังไม่ ได้มีการสอบถามดังกล่าว นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายเผ่าภูมิว่าอย่างไรคงเป็นไปตามนั้น แต่ในที่สุดแล้วเชื่อว่าคงจะมีการถามในทุกๆ ขั้นตอน ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นใครมีข้อ สงสัยประการใด รัฐบาลต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เป็นเรื่องที่ทำถูกต้อง สุจริต ทำตามกฎหมาย ทุกประการ

สุริยะเร่งใช้พรบ.ตัวร่วม20บาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบ ตัวร่วม (คนต.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมรับทราบผล การดำเนินงานบริหารจัดการระบบตัวร่วม และ ผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนการ กากับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม สำหรับ ด้านกฎหมายจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตัวร่วม พ.ศ. ... ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การ ปฏิบัติ รวมถึงผลักดันร่าง พ.ร.บ.ให้มีผลใช้ บังคับโดยเร็ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แนวทางการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย ในระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้

"โดยให้ สนข.(สำนักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร) เร่งรัดการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.เพื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีผลใช้บังคับ ภายในปี 2568 พร้อมทั้งตั้งกองทุนส่งเสริม

ระบบตัวร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การ พัฒนาและการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหาร จัดการระบบตัวร่วม รวมถึงการส่งเสริมและ อุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตัวร่วมให้ สามารถใช้ระบบขนส่งด้วยความสะดวก ได้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศ ที่เกี่ยวข้องภายหลังจาก พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายค่า โดยสารรถไฟ 20 บาทตลอดสายตาม นโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมในเดือน มีนาคม 2569" นายสุริยะกล่าว

รฟม.ยื่นประมูลสายสีส้ม

แหล่งข่าวจากกรมรถไฟขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างนำคำพิพากษาของศาล ปกครองสูงสุดที่พิพากษายกฟ้องคดีโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่าประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ยื่นฟ้องคณะกรรมการ คัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เพื่อดูว่าคดีจบจริงแค่ไหนและยังมีประเด็น อะไรค้างอีกหรือไม่ หลังจากนั้นจะนำเสนอ ผลการประมูลเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า รฟม.จะนำเสนอ ข้อมูลตามผลการประมูลที่คณะกรรมการ คัดเลือกโครงการได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้ โดยพิจารณาให้กลุ่มบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้เสนอผลตอบแทนให้กับรัฐดีที่สุด โดยเสนอ ขอให้รัฐจ่ายค่าสนับสนุนสุทธิ 78,287.95 ล้านบาท

"ไม่ต้องนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.พิจารณาแล้ว เพราะบอร์ดได้มี การอนุมัติผลการพิจารณาไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับกระทรวงคมนาคมและ ครม.จะพิจารณา อนุมัติตามที่ รฟม.เสนอหรือไม่ ถ้า ครม.อนุมัติ ก็สามารถเซ็นสัญญาได้ ซึ่งยังไม่สามารถระบุ ได้ว่าเป็นเดือนไหน ส่วนการเปิดให้บริการ ช่วงตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ที่สร้างเสร็จไปแล้วนั้น ยังคงกำหนดเปิด

บริการไว้ต้นปี 2571 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเอกชน ผู้รับสัมปทานจะเร่งรัดได้เร็วขึ้นอีกได้หรือไม่" แหล่งข่าวกล่าว

ห่วงการเมืองกดความเชื่อมั่น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่าดัชนีทุกรายการ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 7

รถไฟฟ้า20บ.

ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ 60.5 ลดลงจากระดับ 62.1 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งปรับตัวลดลง 3 เดือนต่อเนื่อง นับจากเดือนมีนาคม 2567 และดัชนีอยู่ระดับต่ำสุดรอบ 7 เดือน นับจากเดือนพฤศจิกายน 2566 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต อยู่ที่ 44.1 และ 68.4 ตามลำดับ จาก 45.3 และ 70.2 รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 54.3 57.6 และ 69.8 ตามลำดับ ลดลงจาก 56.0 58.9 และ 71.5 ในเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยหลักคือ ผู้บริโภคเริ่มกลับมากังวลว่าการเมืองไทยเริ่มขาดเสถียรภาพ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ 40 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี และกังวลเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงและฟื้นตัวช้า ประกอบกับราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อบานปลาย เป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันของการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการจ้างงาน มีโอกาสฟื้นตัวได้ช้าในอนาคต จะทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะปรับตัวได้ หากรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วช่วงครึ่งหลังของปี 2567 นี้

แนวโน้มเข้าวัฏจักรขาหล

"ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มหันเข้าสู่วัฏจักรขาหล แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะลดลงไปถึงจุดไหน ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเดือนมิถุนายน 2567 จะโดดเด่น หรือทรุดตัวแค่นั้นนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนและภาคธุรกิจไม่มีความมั่นใจ ภาพนี้ไปสะท้อนในตลาดหลักทรัพย์ จากผลของความไม่นิ่งของการเมืองไทย และยังไม่สามารถประเมินได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จะกลับมาเป็นขาขึ้นเมื่อใดจนกว่าจะมีความชัดเจนจากคำตัดสินของศาล รวมทั้งหลังคำตัดสินของศาลแล้วยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาอย่างไร สะท้อนจากความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและมองอนาคต ลดลงต่อเนื่องที่สองแล้ว บวกกับปัจจัยเรื่องค่าครองชีพและเศรษฐกิจไม่ฟื้นเท่าที่ควร ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิตลดลง ต่อเป็นเดือนสามแล้ว" นายธนวรรธน์กล่าว

ธุรกิจห่วงขาดเสถียรภาพ

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์ได้ให้ความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (นักธุรกิจ) ทั่วประเทศ พบว่าเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 55.1 จากระดับ 55.3 ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แต่ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจยังเกินค่ากลางระดับ 50 ในทุกภูมิภาค ซึ่งปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นนักธุรกิจคือกำลังซื้อลดลง ขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีกังวลเรื่องการปรับเงินเดือน สถานการณ์การเมือง ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงจากราคาสินค้าและราคาน้ำมันสูงขึ้น ดังนั้นนักธุรกิจมีข้อเสนอต่อภาครัฐคือ สร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองไทย ดูแลค่าแรงประชาชนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ และไม่ผลกระทบบภาคธุรกิจ ออกมาตรการดูแลผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน การขาดใช้น้ำในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม สนับสนุนการลงทุนภายในประเทศกับนักลงทุนต่างชาติ ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงโลว์ซีซั่น การรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท

"คาดว่าเศรษฐกิจไทยแม้มีปัจจัยบวกคืออยู่บ้าง แต่ปัญหาด้านการเมืองทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายหลังมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีและ

พรรคก้าวไกลออกมาช่วงเดือนมิถุนายน ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมเริ่มลดลงติดต่อกัน 3 เดือน อีกทั้งความกังวลใจอีกหลายเรื่อง อย่างภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 2567 ให้เต็มช่วง 4 เดือนที่เหลือ รวมถึงงบปี 2568 จะเริ่ม 1 ตุลาคม 2567 ให้เต็มที่ ยังมองเศรษฐกิจไทยปี 2567 โต 2.6% หากดิจิทัลวอลเล็ตออกมาใช้จริงจะมีเม็ดเงินเข้าระบบ 5 แสนล้านบาทช่วงไตรมาส 4 ได้ น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้ขยับโต 3-3.2% ได้" นายธนวรรธน์กล่าว

บิโนโลว์คออสต์ขอลดภาษีน้ำมัน

ที่กระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย หรือ สายการบินกลุ่มโลว์คออสต์ เข้ามาหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และแสดงความพร้อมถึงการสนับสนุนมาตรการของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม กลุ่มสายการบินยังกังวลเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเครื่องบินไอพ่น และได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราภาษีให้

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลัง เคยลดภาษีดังกล่าวให้ เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร มานานกว่า 20 ปี และปี 2560 ปรับอัตราภาษีเป็น 4.726 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ช่วงโควิดรัฐบาลลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นให้เหลือ 0.20 บาทต่อลิตรอีกครั้ง แล้วเมื่อผ่านสถานการณ์โควิดไปได้ กลับมาคิดอัตราภาษีน้ำมันดังกล่าวในอัตราปกติตามที่กฎหมายสรรพสามิตกำหนด

"กลุ่มสายการบิน บอกว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เข้มแข็ง มีข้อเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดภาษีน้ำมันเพื่อประดับประดา ซึ่งกระทรวงการคลัง รับโจทย์ไว้ แต่เราไม่ได้เป็นหน่วยงานเดียวที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ เพราะยังมีระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน เราจะรับโจทย์และไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป" นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งกับกลุ่มสมาคมว่ารัฐบาลยังมีกลไกในการช่วยเหลืออื่นๆ และให้สายการบินไปพิจารณาอีกครั้ง ได้แก่ สินเชื่อ และมาตรการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้ง ขณะนั้นนโยบาย IGNITE Thailand การท่องเที่ยว เป็นการขับเคลื่อนหลักของ

รัฐบาล ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสายการบินอยู่แล้ว และรัฐบาลตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศปี 2567 นี้ กว่า 36.7 ล้านคน เชื่อว่าสุดท้ายสายการบินภายในประเทศ จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องเงินเชื่อเป็นประเด็นที่สายการบินให้ความสนใจ เนื่องจากธุรกิจยังขาดสภาพคล่องอยู่ ผลประกอบการของสายการบินช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไม่ค่อยดี เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้การขอลินเชื่อจากสถาบันการเงินค่อนข้างมีข้อจำกัด ซึ่งตนได้แจ้งว่าหากสนใจก็สามารถเสนอแนวคิดเข้ามาได้

ชี้ค่าตัวสูงเรียกโลว์คอสต์ไม่ได้

นายจุฬพันธ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประชาชนร้องเรียนเรื่องราคาตั๋วเครื่องบิน ยอมรับว่าโครงสร้างทางธุรกิจของแต่ละแห่งแตกต่างกัน แต่กระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้ชี้แนะให้สายการบินจัดทำข้อเสนอที่ต้องการมาให้ชัดเจน กรณีต้องการให้รัฐบาลช่วย และจะส่งผ่านไปถึงผู้บริหารรายสุดท้ายที่เป็นประชาชนได้อย่างไร หากสามารถทำได้ดี อาจทำให้ข้อเสนอดังกล่าวพิจารณาดูแลได้ง่ายขึ้น

"ที่ผ่านมา การลดภาษีน้ำมันให้กับสายการบิน แต่ราคาตั๋วเครื่องบินยังสูงอยู่ ซึ่งราคาในปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นโลว์คอสต์ไม่ได้ ซึ่งเรารับข้อเสนอเข้ามา และตอนนี้มีอีกโจทย์หนึ่ง คือ อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเครื่องบินไอพ่น อาจถึงเวลาทบทวนฐานภาษีหรือไม่ เพราะอัตราภาษีที่ 4.726 บาทต่อลิตรตอนนี้คิดจากราคาอันหลัง ซึ่งตัวเลขนี้เข้ามาสักระยะแล้ว หากมีการทบทวน ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม" นายจุฬพันธ์กล่าว

แบงก์คาดกนง.ลดดอกเบี้ย2ครั้ง

นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า คาด กนง.เริ่มลดดอกเบี้ยไตรมาส 4/2567 ลง 1 ครั้ง เหลือ 2.25% และลดอีก 1 ครั้ง เหลือ 2% ช่วงต้นปี 2568 ด้วยคาดว่าในไตรมาส 4 เป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัว เริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยใน

ระยะข้างหน้าเริ่มปรับสูงขึ้น

นายสมประวิณกล่าวว่า ในระยะสั้น มองว่าพัฒนาการเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงต้นปียังเป็นไปตามที่ กนง. ประเมินไว้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาสูงกว่ากรอบล่างของเป้าหมายในเดือนพฤษภาคมชั่วคราว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานราคาพลังงานที่รัฐอุดหนุนไว้ในปี 2566 อีกทั้งธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นพิเศษเป็นเวลา 6 เดือนสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาภาระหนี้ของกลุ่มครัวเรือนและธุรกิจเปราะบางได้บางส่วนแล้ว กนง. จึงจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับหนึ่ง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่กลับมาปรับเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจ

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 11

รถไฟฟ้า20บ.

กำลังเติบโตดี เนื่องจากเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาหมวดพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ หลังรัฐบาลทยอยลดการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมัน หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหารสด ยังทรงตัวต่ำ

เผยศก.ไทยยังเปราะบาง

นายสมประวิณกล่าวว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ประเมินว่ายังมีความเปราะบางอยู่มาก โดยเฉพาะภาคครัวเรือน จากข้อมูลการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ล่าสุดปี 2566 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนที่เป็นหนี้มีความเปราะบางมากขึ้น สาเหตุหลักจากปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้ต่ำประสบปัญหารายได้หดตัว ขณะที่กลุ่มครัวเรือนรายได้ปานกลางเริ่มมีรายได้ไม่พอการจ่ายหนี้ โดยมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวเปราะบางในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากครัวเรือนไทยมีการหนี้สูงและคุณภาพสินเชื่อภาคครัวเรือนด้อยลง ทำให้สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือน ส่งผลให้ภาวะการเงินโดยรวมจะยังมีแนวโน้มตึงตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ยิ่งเพิ่มความเปราะบางของเศรษฐกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ภาคเศรษฐกิจบางส่วนยังถูกกดดันจากปัจจัยเชิง

โครงสร้าง

สินค้าจีนบุกกระทบภาคอุตสาหกรรม

นายสมประวิณกล่าวว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยจะยังฟื้นตัวได้ช้าเนื่องจากยังมีแรงกดดันจากสินค้านำเข้าจากจีน และอุปสงค์ในประเทศต่อสินค้าคงทนที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนขึ้นในระยะข้างหน้า ทำให้ความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะช่วงที่ภาคการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากเป็นพิเศษ ซึ่งการลดดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบต่อการก่อหนี้มากจนน่ากังวลเช่นในอดีต การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการลดหนี้ในระบบเศรษฐกิจ (Debt Deleveraging) นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะปรับสูงขึ้นมากกว่าที่ กนง. ประเมินในปัจจุบัน ทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา การค้าโลกกระทบต่อการส่งออก และปัจจัยภายในจากอุปสงค์ในประเทศที่อาจอ่อนแอลง หากภาวะการเงินตึงตัวขึ้นส่งผลกระทบซ้ำเติมความเปราะบางภาคครัวเรือน

อากาศร้อนเหตุใกล้เนื้อแพง

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และห้างค้าส่งค้าปลีก เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าเนื้อไก่ หลังจากที่มีข่าวปรับขึ้นราคา ตามนโยบาย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งดูแลว่าพบสาเหตุมาจากช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมาที่เป็นช่วงอากาศร้อนและแล้งจัด ทำให้ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดลดลง จากเดิมเวลา

เพาะเลี้ยง 39-42 วัน อีกทั้งน้ำหนักไก่เป็นลดลง 5% ซึ่งกว่าจะได้ขนาด 2.4 กิโลกรัมตามปกติต้องเลี้ยงเพิ่มอีก 3-5 วัน ทำให้ผู้ประกอบการมีการระงับจากต้นทุน จึงมีการปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง

นายกรนิจกล่าวว่า สำหรับที่มีการมองว่าการส่งออกไก่เนื้อของไทยที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ไก่ในประเทศขาดแคลนนั้นไม่เป็นความจริง โดยได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกว่าปริมาณผลผลิตไก่มีเพียงพอ ไม่มีปัญหาขาดแคลน ทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออก และตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยผู้เลี้ยงไก่เนื้อได้เพิ่มจำนวนลูกไก่และการเลี้ยงจนได้ผลผลิตใช้เวลา 39-42 วันเหมือนเดิม และเมื่อผลผลิตล็อตใหม่เข้าสู่ตลาดราคาจะปรับปกติตั้งแต่ปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นต้นไป และมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นตลอดไตรมาส 3 สำหรับผลผลิตออกสู่ตลาดวันละ 5.45 ล้านตัวคิดเป็นเนื้อไก่ประมาณ 9,300 ตัน บริโภคในประเทศปีละ 2.2 ล้านตัน เฉลี่ยวันละ 6,000 ตัน

คน.ขอทุกฝ่ายตรึงราคา

“ได้รับคำยืนยันจากผู้เลี้ยงจะเร่งจำนวนไก่เลี้ยงเพิ่มและผู้ประกอบการได้มีการเปิดโรงเชือดใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนเรื่องราคาทั้งผู้เลี้ยง ห้างค้าส่งค้าปลีก ยืนยันจะไม่มีการปรับขึ้นราคาไปกว่านี้อีกแล้ว จะตรึงราคานี้ไม่มีการขึ้นอีก พร้อมช่วยจัดโปรโมชัน โดยยึดราคา ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนไก่สะโพกและเนื้ออก จะลดราคาให้กับผู้บริโภคด้วย และจากนี้เมื่อสถานการณ์ผลผลิตดีขึ้นจะปรับลดลงตามความเหมาะสม ขอให้ผู้บริโภคเบาใจลงได้” นายกรนิจกล่าว

นายกรนิจกล่าวว่า กรมจะมีการติดตามสถานการณ์การเลี้ยง การค้าไก่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งผู้เลี้ยง ผู้ผลิตที่ส่งไก่ไปให้

ห้างค้าส่งค้าปลีก และห้างค้าส่งค้าปลีกทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคา เพื่อกำกับดูแลให้ราคาอยู่ในโครงสร้างทุกราย ทั้งผู้เลี้ยงผู้ผลิต ห้าง ซึ่งจากการตรวจสอบตอนนี้ราคายังอยู่ในโครงสร้างที่กำหนด

โคราชชี้คนเที่ยวกลางคืนน้อยลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจในจ.นครราชสีมา ขบเข่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะร้านอาหารและสถานบันเทิง ในพื้นที่อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ทำให้พบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก นายณรงค์ ผลประเสริฐพร ผู้จัดการร้านโรงเหล้า มิตรภาพ สถานบันเทิงชื่อดังตั้งอยู่ริมถนนศิรินคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพิ่งดีขึ้น แต่ตอนนี้ประสบกับปัญหาเริ่มเพิ่มอีกหลายอย่าง คือ 1.ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ 2.การก่อสร้างรถไฟฟ้าคูใน อ.เมืองนครราชสีมา ยืดเยื้อมานาน ส่งผลกระทบต่อร้านอาหาร สถานบันเทิง และ 3.เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจถี่เกินไป ประชาชนไม่กล้าเที่ยวกลางคืน ทั้ง 3 เรื่องนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นอย่างมาก เช่น ร้านโรงเหล้ามิตรภาพ ลูกค้าลดลงจากปีที่แล้วกว่า 40% เรื่องเศรษฐกิจโดยภาพรวมขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข่าวของแพง ค่าครองชีพสูง ส่วนเรื่องในพื้นที่ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยบริหารจัดการตั้งด่านให้เหมาะสม การตั้งด่านตรวจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ช่วยป้องกันอาชญากรรม แต่ถ้าทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ควรพิจารณาตั้งด่านเฉพาะที่ถนนสายหลัก เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง และทำให้เศรษฐกิจของโคราชมีความคึกคักขึ้นมาบ้าง